

Số: 841 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

1. Đối với các ý kiến thẩm tra về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tổng hợp báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024: số 282/BC-HĐND ngày 01/12/2023 (Ban Pháp chế tổng hợp chung kết quả thẩm tra của 04 Ban), số 236/BC-HĐND ngày 30/11/2023 (lĩnh vực Dân tộc), số 247/BC-HĐND ngày 30/11/2023 (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội), số 251/BC-HĐND ngày 30/11/2023 (lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách), số 279/BC-HĐND ngày 01/12/2023 (lĩnh vực Pháp chế), Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đã được chỉ ra tại các báo cáo thẩm tra của các Ban, đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), trong đó trọng tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung:

1.1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về THTK, CLP; nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc THTK, CLP; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh những thiếu sót, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

1.2. Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

1.3. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên

tai và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh; có giải pháp thu hồi kinh phí phải thu sau quyết toán dự án hoàn thành.

1.4. Tiếp tục đôn đốc giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến đất lâm nghiệp giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn với người dân.

1.5. Chỉ đạo rà soát lại các cơ sở nhà, đất để điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý theo đúng quy định, tránh lãng phí tài sản công. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện kiến nghị đã được Đoàn giám sát HĐND tỉnh chỉ ra tại Báo cáo số 165/BC-ĐGS ngày 25/7/2023 về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh.

1.6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo diện tích đất trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp theo hiện trạng thực tế có đủ điều kiện để tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn quản lý. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức làm chủ đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế đối với diện tích đất trồng đủ điều kiện thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Đối với Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (PCTP và VPPL) năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo thẩm tra số 277/BC-HĐND ngày 01/12/2023, UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình như sau:

2.1. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm 2023 xảy ra 19 vụ, tăng 07 vụ so với cùng kỳ, chủ yếu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi trong đó có vụ chiếm đoạt số tiền lớn.

Đây là tình trạng chung trên cả nước; công tác tuyên truyền, khuyến cáo về các loại hình lừa đảo này đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức (tuyên truyền trực tiếp, qua phát thanh, truyền hình, phát tờ rơi, qua các trang mạng xã hội...). Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tăng, nhất là với phương thức lừa đảo qua không gian mạng. Nguyên nhân chủ yếu:

- Nhiều trường hợp có hiểu biết nhưng do mắt cảnh giác, háms lợi nên vẫn tin, thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng xấu gây thiệt hại lớn về tài sản.

- Các đối tượng phạm tội sử dụng sim điện thoại di động và các tài khoản ngân hàng không đăng ký chính tên chính chủ để hoạt động lừa đảo gây khó khăn trong công tác điều tra, xác minh làm rõ.

- Các thủ đoạn lừa đảo trên đều có đặc điểm chung là đối tượng lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết và háms lợi của nạn nhân để lừa đảo, bên cạnh đó xuất hiện các thủ đoạn mới như giả lập khuôn mặt, giọng nói...

- Khi xác định chắc chắn bị lừa, nạn nhân mới trình báo với cơ quan Công an nên đối tượng có thời gian rút, chuyển tiền, xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

- Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo không hoạt động đơn lẻ mà được tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch, kịch bản và có liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn, thậm chí có cả đối tượng ở nước ngoài. Thủ đoạn hoạt động ngày càng đa dạng, thông qua nhiều hình thức khác nhau nhưng chủ yếu hiện nay là sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số. Do đối tượng phạm tội không trực tiếp tiếp xúc và không có quan hệ nào với người bị hại, tài sản chiếm đoạt được thông qua chuyển khoản ngân hàng trên ứng dụng chuyển tiền online trên thiết bị điện thoại di động nên việc xác minh, làm rõ đối tượng phạm tội gặp nhiều khó khăn.

- Hiện nay, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực mạng viễn thông, ngân hàng... còn có những lỗ hổng, các đối tượng lợi dụng để phạm tội (ví dụ: các máy chủ của một số mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam đặt tại nước ngoài gây khó khăn cho công tác quản lý, việc lập tài khoản ngân hàng, mua sim rác diễn ra một cách dễ dàng khiến tội phạm có thể lợi dụng mua bán dễ dàng từ đó chúng sử dụng vào các mục đích phạm tội, chưa có cơ chế phong tỏa tài khoản khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời việc đối tượng phạm tội tẩu tán tài sản...).

2.2. Đối với tội phạm về ma túy

Lực lượng Công an đã tích cực đấu tranh, phát hiện, xử lý 195 vụ, 221 đối tượng (nhiều hơn 13 vụ = 7,14%), thu giữ 2.093,193g heroin và 10,31g ma túy tổng hợp. Số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có hồ sơ quản lý hiện là 1.023, nhu cầu sử dụng của số người nghiện này ngày càng tăng và lợi nhuận do việc mua bán ma túy rất cao, dẫn đến nhiều đối tượng bất chấp pháp luật để phạm tội làm cho tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Trong khi quy mô cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh chỉ đáp ứng được tối đa 150 học viên; công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng gặp nhiều khó khăn do địa phương thiếu nguồn kinh phí và chưa xây dựng được cơ sở điểm cắt cơn tại cộng đồng; đối tượng nghiện chủ yếu do gia đình tự quản, địa bàn rộng, phân tán... nhiều gia đình vẫn còn tâm lý che giấu người nghiện, chưa sẵn sàng khuyến khích người thân trong gia đình tự nguyện cai nghiện. Người nghiện sau cai nghiện trở về nơi cư trú thường không đến trình báo chính quyền địa phương, bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho việc quản lý. Những đối tượng này là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy.

2.3. Đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em:

Xâm hại tình dục trẻ em xảy ra 20 vụ (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022), có chiều hướng phức tạp và chiếm cơ cấu cao trong tội phạm về trật tự xã hội (chiếm 10,98%); nguyên nhân chủ yếu:

- Đối tượng xâm hại trẻ em đa phần là người có quan hệ gần gũi với nạn nhân hoặc quen biết từ trước. Đa phần nạn nhân của các vụ xâm hại trẻ em chủ yếu là bé

gái (chiếm 100% tổng số nạn nhân bị xâm hại); nhận thức của nạn nhân là trẻ em gái nói chung còn hạn chế, dẫn đến bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Nhiều đối tượng đã lợi dụng địa bàn vắng vẻ, vùng đồng bào nhận thức hạn chế để thực hiện hành vi phạm tội. Do hiện nay thời đại công nghệ thông tin phát triển, trẻ em được tiếp cận với internet từ sớm, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin, trong đó có cả thông tin xấu, độc, đồi trụy.

- Nhiều phụ huynh mãi làm ăn, thiếu sự giám sát đối với trẻ em nên không kịp thời giáo dục các em có kỹ năng phòng tránh bị xâm hại. Một số trẻ em lớn nhanh trước tuổi, có tâm lý ăn chơi, đua đòi nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

2.4. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Trong năm 2023, lực lượng Kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra đột xuất tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kiểm lâm địa bàn chủ động nắm chắc địa bàn được phân công nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở. Kết quả đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 585 vụ vi phạm (giảm 19 vụ so với cùng kỳ năm 2022); tịch thu 466,487 m³ gỗ các loại (trong đó gỗ quý hiếm 7,8 m³), thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4.274,57 triệu đồng.

Tuy nhiên, tỉnh Bắc Kạn có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 417.539 ha (trong đó 27.593 ha rừng đặc dụng, 83.465 ha rừng phòng hộ, 306.481 ha rừng sản xuất) chiếm 86% tổng diện tích tự nhiên, nhận thức pháp luật của người dân về quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế, dẫn đến các vụ việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp còn xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng còn mỏng, gây khó khăn trong việc kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

- Lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền, cho người dân ký cam kết nhưng nhu cầu sử dụng lâm sản còn cao, lợi nhuận từ việc mua bán lâm sản trái phép lớn, nhu cầu về đất sản xuất phát triển kinh tế (trồng rừng, khai thác mỏ, làm trang trại...) của tổ chức, người dân ngày càng tăng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khai thác gỗ, phá rừng, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

- Việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo các quyết định của người có thẩm quyền chưa được thực hiện có hiệu quả. Nhiều quyết định không thu được tiền phạt do người dân không có điều kiện để chấp hành, dẫn đến bị hạn chế về tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa.

2.5. Trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, hoạt động điều tra, khởi tố, tạm giữ, tạm giam, còn có những thiếu sót, thông qua hoạt động kiểm sát, cơ quan Kiểm sát đã ban hành 39 kiến nghị yêu cầu khắc phục

Năm 2023, các cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, cấp huyện, Kiểm lâm nhận được 39 văn bản kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đối với hoạt động điều tra, khởi tố, tạm giữ, tạm giam. Các vấn đề kiến nghị chủ yếu gồm:

⁽¹⁾Chậm thông báo, chuyển các văn bản liên quan đến tố tụng hình sự cho Viện Kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng; ⁽²⁾không ghi đầy đủ thông tin trong các văn bản, sổ sách tố tụng; ⁽³⁾một số lỗi khác như: Lấy lời khai người dưới 18 tuổi, người không biết đọc, viết, nghe tiếng phổ thông mà không có người chứng kiến, chậm phục hồi điều tra vụ án...

Các kiến nghị trên đều được cơ quan điều tra, Kiểm lâm chấp nhận; khắc phục, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các sai sót, vi phạm được Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị khắc phục không ảnh hưởng đến kết quả điều tra các vụ án, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Sau khi khắc phục, Công an tỉnh đã có văn bản trao đổi để Viện Kiểm sát nhân dân biết và tiếp tục theo dõi, kiểm sát. Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các điều tra viên, cán bộ điều tra trực tiếp thụ lý các tin báo, vụ việc để xảy ra thiếu sót.

2.6. Về một số kiến nghị tại Báo cáo:

UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính, Công an tỉnh;
- Chi cục kiểm lâm;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng NCPC;
- Lưu VT, TH (Tuyệt).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình